



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 27 Tháng 10, 2023

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura, (832) 622-0716
rosio.torres-segura@cco.hctx.net

Quận Hạt Harris Báo Cáo Con Số Phiếu Bầu Sớm Phá Kỷ Lục Trong Tuần Đầu Tiên

(Houston, TX) – Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris, Bà Teneshia Hudspeth báo cáo rằng đã có hơn 54.4 Ngàn cử tri đã trực tiếp đi bầu phiếu trong bốn ngày đầu tiên của Bầu Cử Sớm cho Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Kết Hợp Ngày 7 Tháng 11. Có nhiều người lựa chọn đi bầu sớm hơn so với cuộc bầu cử tương tự vào Năm 2015, khi chỉ có 36.3 Ngàn cử tri đã đi bầu trực tiếp trong cùng thời điểm.

Bà Giám Đốc Nha Hành Chánh Hudspeth nói “Chúng tôi đang theo dõi mức gia tăng khoảng 50%. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để bảo đảm rằng các Trung Tâm Bầu Cử sẵn sàng và mở cửa đúng giờ và các cử tri ra vào một cách dễ dàng. Các cử tri đang thể hiện sự quan tâm đến cuộc bầu cử này và háo hức đưa ra lựa chọn của họ trước Ngày 7 Tháng 11.”

Có 42 khu vực pháp lý trên lá phiếu Ngày 7 Tháng 11. Tuy nhiên, các cử tri sẽ chỉ thấy được các cuộc tranh cử có kết nối với địa chỉ mà họ đã ghi danh đi bầu. Vài cử tri có thể thấy tối thiểu là 15, trong khi những cử tri khác có tối đa khoảng 35 cuộc tranh cử trên các lá phiếu của họ. Chỉ có các cử tri sống trong các ranh giới hợp pháp của Thành Phố Houston mới hội đủ điều kiện để bầu trong các cuộc tranh cử Thị Trưởng Houston, Thủ Quỹ, và các Nghị Viên Thành Phố.

Bà Giám Đốc Hudspeth nói thêm, “Có hơn 700 nhân viên bầu cử đang làm việc tại [68 Trung Tâm Bầu Cử](#) trên khắp Quận Hạt Harris trong thời gian Bầu Cử Sớm, và hơn 6,000 nhân viên sẽ làm việc tại 701 Trung Tâm Bầu Cử vào Ngày Bầu Cử, Ngày 7 Tháng 11, cần rất nhiều người để điều hành cho một cuộc bầu cử, và tôi rất biết ơn từng người một.”

Các cử tri được khuyến khích tận dụng đi Bầu Cử Sớm, được tiếp tục cho đến Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng 11. Để xem trước và hoặc in ra một lá phiếu mẫu, [bấm vào đây](#). Nhập tên, địa chỉ, hoặc Số Cử Tri Duy Nhất (VUID) trên giấy chứng nhận ghi danh cử tri của quý vị để xem tất cả các cuộc tranh cử và tên các ứng cử viên. Các lá phiếu mẫu là duy nhất cho từng địa chỉ cá nhân.

Các loại căn cước (ID) có hình ảnh được chấp thuận khi trực tiếp đi bầu:

- Bằng Lái Xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp
- Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử Texas do DPS cấp
- Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas do DPS cấp
- Giấy Phép Mang Súng do DPS cấp
- Thẻ Quân Đội Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị
- Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị
- Hộ Chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hoặc thẻ)

Các cử tri không sở hữu và không thể có được một trong các loại căn cước (ID) này có thể điền một [Bản Khai Trờ Ngại Hợp Lý](#) (RID) tại một Trung Tâm Bầu Cử và xuất trình một chứng từ hỗ trợ ID khác, chẳng hạn như hoá đơn điện nước, bản kê khai ngân hàng, ngân phiếu chính phủ, hoặc giấy chứng nhận ghi danh cử tri.

Để biết thêm thông tin bầu cử có sẵn tại [Harrisvotes.com](https://www.harrisvotes.com). Cho các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội tại [@HarrisVotes](#) và [@HarrisCoTxClerk](#).

###